



ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๓๐๗/๕๔๘



กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๗) พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation) ของคณะกรรมการการพลังงาน วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๗๘๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. หนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๓๐๗/๕๒๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation) ของคณะกรรมการการพลังงาน วุฒิสภา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation) ของคณะกรรมการการพลังงาน วุฒิสภา มาเพื่อดำเนินการ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการพลังงานฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กระทรวงพลังงานขอขยายระยะเวลาในการสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าวของคณะกรรมการการพลังงานฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อัยการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานประมาณ

โดยมีสรุป...

โดยมีสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการพลังงานฯ ของกระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม

โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๓๔๘๙, ๐๘ ๖๘๘๐ ๓๖๙๕ (มณชนก)

โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๓๔๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ monchanok@dmf.go.th